

'นกสกูต'ได้ถูกเผยแพร่โฉมโลโก้ ประกาศพร้อมเปิดบินต้นปี'58

"นกสกูต" ได้ถูกเปิดตัวโลโก้สายการบินบนเฟซบุ๊กเพจ เผยให้บริการระยะกลางไกล ภายใต้สโลแกน "Fly Awesome" สื่อถึงความเชื่อมั่นที่จะนำเสนอดีลราคาโดยสารที่คุ้มค่า เป็นตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย คาดพร้อมให้บริการเส้นทาง "ญี่ปุ่น-เกาหลี-จีน" เป็นทางการต้นปีหน้า

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกสกูต สายการบินราคาประหยัดน้องใหม่ของไทยให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินระยะกลางถึงระยะไกล เปิดเผยว่า ขณะนี้นกสกูตได้เปิดตัวโลโก้สายการบินบนเฟซบุ๊กเพจ <http://www.Facebook.com/NokScoot> อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเลือกใช้ "นกสกูต" เป็นสัญลักษณ์แทนคำมั่นสัญญาของสายการบินที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางใหม่แก่ผู้โดยสารและความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยเที่ยวบินราคาประหยัด

โดยนกสกูต เป็นนกสีขาว มีรอยยิ้มกว้างสดใส สยายปีกพร้อมออกเดินทาง สื่อถึงความรักในการผจญภัย และค้นหาจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ ปากนกสีเหลือง สื่อถึงนกแอร์ และสีเหลือง ซึ่งแทนความสนุก สดใสมีชีวิตชีวา ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงบุคลิกของแบรนด์ ซึ่งคล้ายคลึงกับนกแอร์และสกูต

และใช้ "Fly Awesome" เป็นสโลแกนเพื่อสื่อถึงความเชื่อมั่นที่จะนำเสนอดีลราคาโดยสารที่คุ้มค่า ตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย

ได้ออกแบบโลโก้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถถ่ายทอดทัศนคติของสายการบินและตัวตนของนกสกูตได้เป็นอย่างดี โลโก้ "นกสกูต" ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญในการบิน และคำสัญญาของประสบการณ์การเดินทางที่สนุกสนาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นตัวแทนของความ



สดใส สนุก และความสุข ที่จะมอบให้กับลูกค้า ผู้โดยสารจะเดินทางไปกับเราด้วยความประทับใจ เหมือนกับคำสัญญาในสโลแกน"

สำหรับกำหนดการเปิดให้บริการนั้น นายปิยะกล่าวว่า คาดว่าจะพร้อมให้บริการในต้นปีหน้า โดยในช่วงเริ่มต้นจะมีเครื่องบินให้บริการจำนวน 3 ลำ และทำการบินใน 4 เส้นทาง ได้แก่ฮอกไกโด, โตเกียว, หรือโอซากา, เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาระหว่างเมืองบักกิงกับเชียงใหม่

"นกสกูตจะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยนำผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการเส้นทางภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ที่ให้บริการอยู่เกือบ 30 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งสายการบินสกูตเองก็ได้อันฐานการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ มาปักหลักที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเตรียมแผนเชื่อมเส้นทางการบินกับนกแอร์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา"

อนึ่ง นกสกูต เป็นสายการบินร่วมทุนซึ่งก่อตั้งโดยนกแอร์ สายการบินโลว์คอสต์ของไทย และสกูต สายการบินราคาประหยัดจากประเทศสิงคโปร์ ให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมือง ในเส้นทางบินระยะกลางถึงระยะไกล ด้วยเครื่องบินโบอิงรุ่น 777-200 โดยจะเพิ่มความสะดวกสบายและความสนุกสนานให้กับการเดินทางด้วยเที่ยวบินราคาประหยัด